

THÔNG BÁO

kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 01/8/2019 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, trong 3 ngày, 30-31/7/2020 và ngày 01/8/2020 tại Hội trường HĐND&UBND huyện Hướng Hóa đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

1. Đối với đại biểu cấp tỉnh: Về dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đ/c Phan Văn Phụng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

2. Đối với đại biểu mời: Đại biểu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ và Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nghỉ hưu tại địa bàn; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các đồn Biên phòng trên địa bàn; các đồng chí Huyện ủy viên không tái cử Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Liên, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lộc.

3. Đối với đại biểu chính thức: Có 251 đại biểu chính thức, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI và các đại biểu được bầu tại Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại diện cho trên 4.330 đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.

II. CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM ĐẠI HỘI

1. Chủ đề Đại hội: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

2. Phương châm Đại hội: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển.

III. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra:

1. Ngày thứ nhất: 30/7/2020 (buổi chiều: từ 13h30' - 17h00')

- Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 09 đồng, bầu Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 đồng chí.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua chương trình, quy chế, nội quy của Đại hội và tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

- Đại hội đã tổ chức dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

2. Ngày thứ hai: 31/7/2020 (buổi sáng từ 7h30' - 11h30'; buổi chiều từ 13h30' - 17h00')

- Đại hội đã tổ chức nghi lễ Chào cờ; hát Quốc ca, Quốc tế ca trên nền nhạc theo đúng quy định, trang trọng và trang nghiêm.

- Đồng chí Lê Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy (khóa XVI) đã phát biểu khai mạc Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, theo đó có 251/251 đại biểu chính thức đủ tư cách dự Đại hội.

- Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa XVI trình trước Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI. Báo cáo Chính trị đã đánh giá khách quan, sát đúng về: tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển của huyện giai đoạn 2020 - 2025, có tính đến năm 2030; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Các đại biểu đã tham luận, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trên các mặt công tác, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đại hội được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Hóa, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những nhân sự tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII. Đại hội đã giới thiệu 39 đồng chí để bầu 35 đồng chí, số dư 04 đồng chí. Kết quả Đại hội đã bầu 35 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ Cấp ủy phân công (có danh sách kèm theo).

- Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm có 11 đồng chí (có danh sách kèm theo), đồng chí Lê Minh Tuấn - TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy; bầu UBKT Huyện ủy gồm có 07 đồng chí (có danh sách kèm theo), đ/c Trần Đình Trung - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

- Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết (có danh sách kèm theo).

3. Ngày thứ ba: 01/8/2020 (buổi sáng: từ 7h30' - 11h30')

- Đoàn Chủ tịch đã Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII.

- Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã khẳng định trong 5 năm qua, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hướng Hóa đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất bình quân 12.690,7 tỷ đồng, đạt 162% so với Nghị quyết Đại hội XVI đề ra, tăng 134,6% so với giai đoạn 2010 - 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 15,4% triệu đồng so với năm 2015; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình được nâng lên; chính sách xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo bền vững, lao động việc làm được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3,34%; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã phát huy được sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đóng góp sức lực, vật chất của Nhân dân, đến nay toàn huyện có 05 xã đạt 19 tiêu chí, 04 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 08 - 09 tiêu chí; quốc phòng - an ninh luôn được củng cố và tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động đối ngoại được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng - Chính quyền các cấp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên đã gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới, dân chủ xã hội được mở rộng; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân được nâng

lên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt những kết quả quan trọng, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyên biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ vậy, đời sống Nhân dân được cải thiện về mọi mặt, lòng tin đối với Đảng, với chính quyền không ngừng được củng cố.

Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, làm sáng tỏ 05 bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn 05 năm lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã thống nhất quan điểm phát triển, phương hướng và mục tiêu tổng quát là: Chủ động hội nhập, đổi mới, sáng tạo, đột phá vào một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để phát triển nhanh và toàn diện về kinh tế theo định hướng dịch vụ, thương mại, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp; phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực và chủ động nắm bắt thời cơ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ số để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phát triển hài hòa, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; không ngừng đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; huy động mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đưa huyện Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã xác định các chương trình, dự án trọng điểm; các ngành, lĩnh vực đột phá; các sản phẩm chủ lực cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

+ Chương trình, dự án trọng điểm: *Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa huyện, hệ thống nước sạch tại các xã phía Nam huyện. Đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án điện gió, các dự án phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ trên địa bàn.*

+ Ngành, lĩnh vực đột phá: *Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị. Công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông - lâm sản. Một số ngành thương mại - dịch vụ, du lịch có giá trị gia tăng cao, tiềm năng lớn và có khả năng cạnh tranh.*

+ Sản phẩm chủ lực: *Sản phẩm năng lượng tái tạo. Một số sản phẩm du lịch mới. Duy trì 04 sản phẩm nông nghiệp chủ lực: chuỗi, sản, cà phê, hồ tiêu; phát triển*

một số mặt hàng nông sản như: bơ, mắc ca, chanh leo; chú trọng phát triển sản phẩm OCOP, đến năm 2025 có từ 15-20 sản phẩm đạt 3 sao, 4-5 sản phẩm đạt 4 sao.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 14 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường; 02 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh; 07 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

+ Chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường:

(1) Tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế đến năm 2025 đạt 23.855,7 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 62,28%. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp đạt 2.065,74 tỷ đồng, chiếm 8,66%; ngành công nghiệp - xây dựng đạt 10.235,29 tỷ đồng, chiếm 42,90%; ngành dịch vụ đạt 11.554,71 tỷ đồng, chiếm 48,44%. Đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất đạt trên 29.390 tỷ đồng.

(2) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50,78 triệu đồng và đến năm 2030 đạt trên 76,5 triệu đồng.

(3) Tổng vốn đầu tư xây dựng toàn xã hội bình quân hàng năm đạt 4.054,99 tỷ đồng, tăng 8% năm.

(4) Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 14% - 16%.

(5) Đến năm 2025 có thêm 03 - 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 tiêu chí; phấn đấu 05 - 08 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 02 - 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

(6) Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng ở mức bình quân hàng năm là 47%.

(7) Phấn đấu đến năm 2025 có 20 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác thành lập mới.

(8) Trên 90% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị và 50% doanh nghiệp được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa.

(9) Phấn đấu đến năm 2025 có 45% số trường học đạt chuẩn quốc gia trở lên, trong đó có 10% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

(10) Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân giai đoạn 2021 - 2025 giảm từ 2,5 - 3,0%/năm (các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm trên 5,0%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Giai đoạn từ năm 2025 - 2030 bình quân hộ nghèo giảm từ 2,0 - 2,5%/năm.

(11) Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%; qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ 42%; đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, trong đó số lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 55%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 giải quyết việc làm từ 1.300 - 1.400 lao động và giai đoạn 2026 - 2030 giải quyết việc làm từ 1.400 - 1.600 lao động.

(12) Duy trì 100% xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đến năm 2025 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97% và đến năm 2030 trên 98% dân số.

(13) Đến năm 2025 có trên 95% người dân ở thành thị và trên 75% người dân ở nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; đến năm 2030 có 100% người dân ở thành thị và trên 90% người dân ở nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

(14) Đến năm 2025 tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở đô thị đạt trên 90% và nông thôn đạt trên 40%; đến năm 2030 tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở đô thị đạt trên 95% và nông thôn đạt trên 60%.

+ Chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh:

(15) Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu đề ra; 100% cán bộ chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp; tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 2,0 - 2,2% so với dân số; đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25 - 27%; 100% xã, thị trấn có lực lượng cơ động; 60% xã, thị trấn xây dựng, bố trí được nhà trực, phòng trực cho lực lượng dân quân.

(16) 100% đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy cư trú trên địa bàn có hồ sơ quản lý; hàng năm giảm ít nhất 10% so với tổng số người nghiện; triệt phá 100% số điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy được tổ giác, phát hiện.

+ Chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(17) 100% các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

(18) 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm có bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

(19) Duy trì 100% thôn, khu dân cư có tổ chức Đảng. Hàng năm kết nạp từ 100 - 150 đảng viên, cuối nhiệm kỳ tỷ lệ đảng viên tăng 17%. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 12-13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(20) 100% công chức cấp huyện, cấp xã có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, kỹ năng công tác; 90% cán bộ chuyên trách cấp xã, thị trấn có trình độ đại học trở lên.

(21) Phân đấu tỷ lệ cán bộ nữ là cấp uỷ viên cấp huyện và cấp cơ sở đạt từ 20 - 25%; tỷ lệ cán bộ là nữ trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã có ít nhất 35%.

(22) Đến năm 2025 có 100% cán bộ các cấp trong huyện đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; 100% cán bộ cấp phó trưởng phòng, ban trở lên sử dụng thành thạo tiếng Braille - Vân Kiều vào nhiệm vụ chuyên môn; đến năm 2030 có từ 10 - 15% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó trưởng các phòng, ban trở lên đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

(23) Đến năm 2025 có 50% bí thư chi bộ là trưởng thôn, 100% trưởng thôn là đảng viên.

Đại hội đã thông nhất đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Một là, nâng cao chất lượng các ngành kinh tế gắn với thị trường đầu ra sản phẩm, thực hiện tốt định hướng phát triển theo vùng. Hai là, phát triển toàn diện giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, y tế; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Ba là, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bốn là, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại. Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, chủ động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu

hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra, xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

- Đại hội bế mạc vào lúc 11h30' ngày 01/8/2020.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu dự đại hội và dư luận Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đại hội thành công là do có được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện; sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ chỉ đạo đại hội cấp huyện, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự tâm huyết, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu Ban nhân sự, Tiểu Ban phục vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XVI) đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình Đại hội; hệ thống văn bản điều hành Đại hội được chuẩn bị công phu, cụ thể, theo đúng hướng dẫn; Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành nhịp nhàng, linh hoạt, khoa học; công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định; không khí thảo luận của đại biểu tại Đại hội sôi nổi, dân chủ, khách quan với nhiều ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân; công tác tuyên truyền, khánh tiết chào mừng Đại hội được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với đa dạng hình thức tuyên truyền như: trên các báo, đài của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương, cổng thông tin điện tử, bản tin nội bộ của huyện, thông tin lưu động, hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano, cờ hoa, trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của huyện... cùng nhiều phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế sôi nổi, góp phần khẳng định Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân huyện nhà./.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Thông báo này, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trước ngày **08/8/2020./.**

Nơi nhận:

- Các đ/c HUV,
- Các TCCS đảng trực thuộc HU,
- Các Ban Đảng, VP Huyện ủy,
Trung tâm Chính trị huyện,
- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện,
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH huyện,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Lê Minh Tuấn

DANH SÁCH

**TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, ỦY BAN KIỂM TRA
HUYỆN ỦY, ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ
TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**I. DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯỚNG
HOÁ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Lê Minh Tuấn	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Thủ trưởng Cơ quan Huyện uỷ
2	Đặng Trọng Vân	Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
3	Hồ Thị Thu Hằng	UVTV trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
4	Hồ Văn Vinh	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
5	Hồ Thị Minh	Đại biểu Quốc hội, UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
6	Hồ Ngọc Tinh	UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMT huyện
7	Trần Đình Trung	UVTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
8	Hồ Sỹ Nhung	UVTV Huyện uỷ, Bí thư ĐU, Trưởng Công an huyện
9	Phạm Anh Vũ	UVTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
10	Lê Quang Thuận	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện
11	Phạm Trọng Hồ	HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện
12	Hồ A Dược	HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lia
13	Lê Thị Hội	HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã Hướng Tân
14	Nguyễn Thị Huyền	HUV, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện
15	Nguyễn Quang Hưng	HUV, Phó Giám đốc Trung tâm CT huyện

16	Hồ Văn Lân	HUV, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xy
17	Võ Khánh Minh	HUV, Phó Trưởng BTCHU
18	Nguyễn Đình Phục	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
19	Trần Văn Phương	HUV, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện
20	Nguyễn Văn Siêu	HUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng NN - PTNT Lao Bảo
21	Hồ Văn Toàn	HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
22	Nguyễn Văn Tư	HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
23	Hoàng Đình Bình	Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
24	Nguyễn Văn Diện	Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
25	Nguyễn Hữu Dũng	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Lao Bảo
26	Trần Đình Dũng	Trưởng Phòng Nội vụ huyện
27	Hồ Thị Thanh Hải	Ủy viên UBKT Huyện ủy
28	Trần Trọng Kim	Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
29	Hồ Thị Thu Nương	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
30	Đình Phúc	Chánh Thanh tra huyện
31	Nguyễn Phú Sơn	Bí thư Đảng ủy xã Hướng Linh
32	Nguyễn Minh Tâm	Bí thư Đảng ủy xã Tân Liên
33	Nguyễn Đăng Thái	Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
34	Nguyễn Song Tuyền	Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch
35	Phạm Huy Văn	Bí thư Đảng ủy xã Húc

II. DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Lê Minh Tuấn	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Huyện ủy

2	Đặng Trọng Vân	Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
3	Hồ Thị Thu Hằng	UVTV trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
4	Hồ Văn Vinh	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
5	Hồ Thị Minh	Đại biểu Quốc hội, UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
6	Hồ Ngọc Tình	UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMT huyện
7	Trần Đình Trung	UVTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
8	Hồ Sỹ Nhung	UVTV Huyện uỷ, Bí thư ĐU, Trưởng Công an huyện
9	Phạm Anh Vũ	UVTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
10	Lê Quang Thuận	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện
11	Nguyễn Văn Tư	HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

III. DANH SÁCH TRÚNG CỬ BÍ THƯ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Lê Minh Tuấn	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Thủ trưởng Cơ quan Huyện uỷ

IV. DANH SÁCH TRÚNG CỬ PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Đặng Trọng Vân	Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
2	Hồ Văn Vinh	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phó BTĐU Cơ quan Chính quyền huyện

V. DANH SÁCH TRÚNG CỬ ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Trần Đình Trung	UVTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
2	Hồ Thị Thanh Hải	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ
3	Nguyễn Phúc	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ
4	Võ Thị Huế	Chuyên viên Hội LHPN huyện
5	Nguyễn Thị Hoài Thương	Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ
6	Võ Khánh Minh	HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ
7	Đình Phúc	Phó Chánh Thanh tra

VI. DANH SÁCH TRÚNG CỬ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Trần Đình Trung	UVTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

VII. DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Lê Minh Tuấn	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ (<i>Đại biểu đương nhiên</i>)
2	Đặng Trọng Vân	Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện
3	Hồ Thị Thu Hằng	UVTV trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

4	Hồ Thị Minh	Đại biểu Quốc hội, UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
5	Hồ Văn Vinh	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
6	Hồ Ngọc Tình	UVTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMT huyện
7	Hồ Sỹ Nhung	UVTV Huyện uỷ, Bí thư ĐU, Trưởng Công an huyện
8	Lê Quang Thuận	UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện
9	Trần Đình Trung	UVTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ
10	Phạm Anh Vũ	UVTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
11	Hoàng Đình Bình	Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
12	Nguyễn Thái Bình	Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hợp
13	Đoàn Thị Kim Dung	UVTVĐU, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện
14	Nguyễn Hữu Dũng	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Lao Bảo
15	Dương Văn Hải	Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Khe Sanh
16	Phạm Trọng Hồ	HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện
17	Nguyễn Quang Hưng	HUV, Phó Giám đốc Trung tâm CT huyện
18	Hồ Văn Ngoai	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã A Dơi
19	Hồ Thị Thu Nhường	Chủ tịch Hội LHPN huyện
20	Nguyễn Đình Phục	HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ
21	Nguyễn Văn Thuận	Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
22	Nguyễn Văn Siêu	HUV, BTCB, Giám đốc Ngân hàng NN - PTNT Lao Bảo
23	Nguyễn Ngọc Tri	Giám đốc Trung tâm VH-TT-TD huyện
24	Nguyễn Song Tuyền	Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch
25	Nguyễn Văn Tư	HUV, Chánh VP HĐND và UBND huyện
26	Hồ Thị Vân	Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hướng Linh
27	Xôm Vân	Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

VIII. DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Hồ Thị Thiệt	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hướng Lập
2	Hồ Văn Hơi (Ăm May)	HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ba Tầng